



รุณพีชก้ามแตก ได้ประกัน1ส่งซิง2

3 นักศึกษารุณพีชก้ามแตก
โรมอบตัว ทั้งหมดรับสารภาพทำร้ายน้องจริง
ต้องการสั่งสอนตาม ★ มีต่อหน้า 14

รุณพีชก

☆ ต่อจากหน้า 1

“ระบบโชดัส” ไม่ให้การรับน้องระบูก่อเหตุจนกรั้วมหาวิทยาลัย ตำรวจคุมตัวฝากขัง 1 ใน 3 รุณพีชก้ามแตก 150,000 บาท ประกันตัวไป อีก 2 คน ไม่ได้ยื่นประกันส่งตัวเข้าเรือนจำ แลผู้ต้องหาบอกผู้ปกครองมีผู้ก่อเหตุมากกว่า 3 คน แม่เหยื่อโหดเผยลูกชายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ยันเอาเรื่องถึงที่สุด ผู้ปกครองรุณพีชก้ามแตกโทร.มาขอโทษผ่านน้องสาว ส่วนอาการลูกศิษย์ย้ายออกจากห้องไอซียู ทานอาหารได้ อยู่ระหว่างหัดเดินฟื้นฟูร่างกาย

กรณี น.ส.ประสมสุข เชียงขาว ใจ อายุ 37 ปี พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเอกชัย-โพธิ์แจ้ง ร้องเรียนว่า นายปวิศ หรือเปา ริงสิต อายุ 19 ปี บุตรชาย นักศึกษาชั้นปี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ถูกรุณพีชก้ามแตกชั้นปี 3 คณะเดียวกัน 3 คน สั่งทำโทษชกต่อยม้ามแตก ต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอไอซียู รพ.สมเด็จพระปิยะบุณยศิริ โทษฐานไม่สามารถทำให้รุณพีชก้ามแตก 1 อยู่ในระเบียบวินัยและไม่เคารพเชื่อฟังรุณพีชก้ามแตก หลังเกิดเหตุ น.ส.ประสมสุข โทร.สอบถามชื่อผู้ก่อเหตุกับอาจารย์กลับถูกบ้ายเบี่ยง ก่อนร้องสื่อ

และไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ตำรวจเตรียมเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา ความสืบหน้าเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 20 ก.ค. นายเทวฤทธิ์ บัวศิริ อายุ 21 ปี นายอนันต์ จันอากาศ อายุ 20 ปี และนายสามารถ สุขคนธา อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ต้องหาทำร้ายนายปวิศ หรือเปา ริงสิต อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันเดียวกัน พร้อมผู้ปกครอง ประสานให้มหาวิทยาลัย

พาเข้ามอบตัวกับ ร.ต.อ.บุญลือ ทางตรง รong สว. (สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนปล่อยตัวกลับและนัดมาสอบปากคำเพิ่มเติมและนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาใต้ในวันที่ 21 ก.ค.เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาพร้อมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ต่อมาเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.ค. ร.ต.อ.บุญลือ ทางตรง รong สว. (สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ ควบคุมตัวนายเทวฤทธิ์ บัวศิริ นายอนันต์ จันอากาศ และนายสามารถ สุขคนธา นักศึกษาชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ต้องหาที่ 1-3 ที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายปวิศ หรือเปา ริงสิต นักศึกษาชั้นปี 2 สถาบันเดียวกัน ไปฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ ข้อหาพร้อมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส มา ยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-1 ส.ค. 2561 ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ ต่อมาญาติของนายเทวฤทธิ์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขออนุญาตปล่อยชั่วคราว ส่วนผู้ต้องหาที่ 2-3 ไม่ได้ยื่นประกัน ศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายเทวฤทธิ์ 1 ไร่ค่าประกันเป็นเงินสด 150,000 บาท กำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับคำปรึกษาศูนย์ทางจิตสังคมของศาลก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวนายอนันต์และนายสามารถไปคุมขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไป

พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆเผยว่า นักศึกษารุณพีชก้ามแตก 3 คน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายรุณพีชก้ามแตกจริงเพราะต้องการสั่งสอนผู้บาดเจ็บปกครองน้องปี 1 ไม่ได้ ตามระบบโชดัสไม่ใช่เป็นการรับน้องและก่อเหตุจนกรั้วมหาวิทยาลัย ยืนยันว่าก่อนก่อเหตุทั้งหมดไม่ได้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มียาเสพติด ก่อเหตุเพียง 3 คนเท่านั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลต่อไปว่าผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คนเคยทำความผิดเรื่องอื่นอีกหรือไม่

และรอผู้เสียหายมีอาการดีขึ้นจะสอบปากคำประกอบสำนวนคดีให้ครบถ้วน

ด้าน น.ส.ประสมสุข เชียงขาว ใจ มารดานายปวิศ หรือเปา ริงสิต เหยื่อโหดนักศึกษารุณพีชก้ามแตก ทราบเรื่องที่กลุ่มผู้ก่อเหตุข้ามมอบตัวแล้ว ส่วนตัวคิดว่าลูกชายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด มีมารดาหนึ่ง ในผู้ก่อเหตุชกถูกลูกชายม้ามแตก โทร.มาหา น้องสาวเพื่อขอโทษ แต่ยังไม่มีการฟ้องร้อง ผู้ก่อเหตุคนใด โทร.มาหาตนโดยตรง ส่วนอาการของลูกชายดีขึ้นกินอาหารได้และกำลังหัดเดินเพื่อฟื้นฟูร่างกาย แพทย์ให้ย้ายออกจากห้องไอซียูแต่ไม่สามารถระบุว่าจะกลับไปบ้านได้เมื่อใดหลังจากที่น้องอาการดีขึ้นจะเดินทางเข้าให้การเพิ่มเติมกับตำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Rungroj Khwunkomol ของ น.ส.รุ่งโรจน์ ขวัญโกลม อายุ 36 ปี นางสาวของนายปวิศ ผู้เสียหายที่ถูกรุณพีชก้ามแตกทำร้ายร่างกายจนม้ามแตก โพสต์ข้อความระบุว่า “ผู้ปกครอง 1 ใน 3 ผู้ต้องหาโทร.มาขอโทษ แต่ที่ปกกว่านั้นผู้ต้องหาบอกผู้ปกครองว่าไม่ได้มีแค่พวกผมแค่ 3 คน อ้าวเรียกมาให้หมดนะสะ เรามาถ่มกันว่าทั้งหมดจะกี่คน แมนกันนะเด็กกลุ่มนี้ พยานแจ้ง 3 น้องแจ้ง 1 แต่ผู้ต้องหาบอกมากกว่านั้น เรามารอดูว่าจะมีชื่อ โผล่มาอีกกี่คน จากปาก 3 คนนี้” ภายหลังที่โพสต์ข่าวนี้ตนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ด้าน พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ กล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมตามที่มีผู้ต้องหาอ้างหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต้องตรวจสอบว่ามีผู้อื่นร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมหรือไม่ หากพบว่า มีผู้อื่นร่วมเพิ่มเติมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป